



บทที่ 383

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ (1)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในวันที่ 21 ต.ค. 2018 ที่ผ่านมา เป็นวันคริสตชนฆราวาส มีการจัดงานชุมนุมในแต่ ละสังฆมณฑล โดยมีสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ระดับชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

เท่าที่ลูกฟังมา มักจะมีคำพูดที่ว่า ฆราวาสคริสตชนนั้น เป็นเสมือนยักษ์หลับในการประกาศข่าวดี การ กำหนดให้มีวันคริสตชนฆราวาส จึงน่าจะเป็นการปลุกฝังให้เกิดความร้อนรนในหมู่ฆราวาส ประหนึ่งเป็นการปลุก ยักษ์ให้ตื่นจากการหลับ ให้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของการเป็นคริสตชนที่ดีคือ การประกาศข่าวดี แทนที่จะหลับใหลอย่าง สบายและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ทำหน้าที่ดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว ดังที่ผ่านมา

ลูกได้รับเชิญให้ไปพูดแบ่งปันในงานชุมนุมที่เป็นระดับชาติครั้งที่ 2 นี้ในหัวข้อ “บทบาทคริสตชนฆราวาส ของดิฉัน” ซึ่งลูกได้เริ่มต้นการแบ่งปันด้วยประโยค สองประโยคนี้

“การแบ่งปันเป็นพยานถึงพระเจ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง” และ “ความเชื่อนี้ยิ่ง แบ่งปันยิ่งเพิ่มพูน” หลังจากนั้นลูกได้แบ่งปันถึงชีวิตของลูกเมื่อ 25 ปีก่อน ตอนจะแสวงหาพระเจ้าว่า มีเพื่อน แนะนำไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่ง จากการอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 3 ปี สิ่งที่ได้ติดตัวลูกมาแม่ในที่สุดลูกได้รับศีลล้างบาปเป็น คาทอลิกก็ตามคือ ความกระตือรือร้นในการอ่านพระคัมภีร์และความร้อนรนในการประกาศข่าวดี

จากการอ่านพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการสวดสายประจำทุกวันนี่แหละ ทำให้ลูกค้น พบว่า ที่แท้พระเจ้านั้นได้อยู่บนสวรรค์ไกลโพ้นโน่นเลย แต่อยู่ในหัวใจของลูกและของมนุษย์ทุกคนนี่เอง เป็นการ ค้นพบที่มีคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติเลยทีเดียว!

ด้วยความร้อนรนต้องการรับใช้พระองค์ ลูกจึงเข้าร่วมกับเกือบทุกองค์กรของพระศาสนจักรเท่าที่จะทำได้ เพราะในตอนนั้นมีความเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้านั้น ต้องผ่านองค์กรทางศาสนาเท่านั้น ต่อมาลูกได้เรียนรู้ว่า เรา สามารถรับใช้พระเจ้าได้ในทุกทางการดำรงชีวิตของเรา ไม่ใช่จำกัดแค่ต้องผ่านองค์กรเท่านั้น และในเวลาเดียวกัน ลูกก็ได้ยินคำว่า “กระแสรีบ” ซึ่งตอนแรกลูกไม่เข้าใจถึงคำๆ นี้ ลูกจึงได้สวดภาวนาทูลถามพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง และด้วยความร้อนรนและถ่อมตนว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า กระแสรีบที่พระองค์ทรงประทานให้ลูกในการรับใช้ พระองค์คืออะไร?” ต่อมาพระศาสนจักรได้ตรึงธงให้คริสตชนพายเรือออกไปที่ลึก (Duc In Altum) ลูกตื่นเต้นมาก และเริ่มคิดว่าถ้านี้คือกระแสรีบของลูก?

ในที่สุด พระดำรัสที่ตรึงกับลูกก็ชัดเจน ลูกเริ่มวางมือจากตำแหน่งในองค์กรต่างๆ เมื่อครบวาระ แล้วลูกก็ วางแผนที่จะพายเรือออกไปที่ลึกโดยจะพายเรือออกไปตามลำพัง ในขณะที่เวลาใกล้ๆ กัน พระคุณเจ้าพระสังฆราชที่ลูก เคารพรักได้ให้หนังสือแก่ลูกเล่มหนึ่ง เขียนโดยพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งที่เป็นอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑลไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ตอนที่ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ชื่อว่าขนมปังห้าก้อนกับปลาสอง



ตัว ในหนังสือเล่มนี้ ท่านได้เขียนถึงการถูกจับไปทรมานและขังเดี่ยวรวมทั้งหมด 13 ปี แต่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอันยาวนาน ท่านได้ยืนยันเสียงบอกกับท่านว่า “ให้เลือกองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เลือกเอางานของพระองค์” เป็นประโยชน์ที่สั้นๆ แต่ลึกซึ้ง ในที่สุดท่านก็เข้าใจถึงความหมายของสองประโยคนี้และสามารถอยู่ในสภาพการถูกขังเดี่ยวสลับการถูกขังรวมกับนักโทษอื่นๆ ได้ ด้วยจิตใจที่สงบสุขและเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้

ลูกเองเอาสองประโยคนี้นี้มารำพึงและไตร่ตรองเป็นเวลานาน มันเป็นช่วงจังหวะที่ลูกกำลังตัดสินใจจะพายเรือออกไปที่ลิกตามลำพังพอดี แล้วลูกก็บอกกับตัวเองว่า ลูกเข้าใจแล้วว่าทำไมพระสังฆราชองค์ที่ลูกเคารพรักจึงให้หนังสือเล่มนั้นแก่ลูกในช่วงนั้น เป็นการทรงนำของพระจิตเจ้าโดยแท้ เพราะการพายเรือออกไปที่ลิกนั้นเป็นการรับใช้พระเจ้าที่ไม่มีผลงานจะรายงาน ไม่ว่าจะเป็ไนไตรมาสหรือประจำปี เป็นการรับใช้พระเจ้าที่เลือกเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เลือกเพราะเป็นงานที่จะมีผลงาน! ลูกคิดว่ามันเป็นการค้นพบอีกขั้นหนึ่งของการเป็นคริสตชนของลูกที่ลึกซึ้งมาก ลูกจำได้ว่าลูกกราบทูลพระเยซูเจ้าด้วยความวางใจในพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ขอพระองค์ได้โปรดประทับอยู่บนเรือน้อยของลูกในการพายเรือออกไปที่ลิกครั้งนี้เทอญ มีเพียงพระองค์อยู่กับลูก แต่นี้ก็เพียงพอแล้ว ไม่ว่าจะมิลมพายู ดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างไร หรืออุปสรรคใดๆ ลูกก็จะไม่หวั่น พระเจ้าข้า อาแมน”

จากวันนั้นถึงวันนี้ ลูกได้พายเรือออกไปลิกมาก ลิกและไกลเกินกว่าสมองน้อยๆ ของลูกในฐานะมนุษย์ตัวเล็ก ๆ จะพึงคาดถึงได้ จากการตั้งใจอย่างแน่วแน่ของลูกว่าลูกจะรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์และตามกระแสเรียกของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ลูก พระองค์ก็ทรงเผยแผนการการใช้ลูกให้ลูกทราบชนิดที่ว่าลูกเองยังตามแทบไม่ทัน

ลูกได้ค้นพบแล้วว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด และลูกขอถวายชีวิตทั้งครบในช่วงที่เหลือในการรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ในบทสวดของลูกฉบับหน้า ลูกจะขอเขียนถวายแด่พระองค์ถึงวิธีพายเรือของลูกออกไปที่ลิก พระเจ้าข้า

**“พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นประกาศก บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี
บางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์” 1 เอเฟซัส 4:11**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คนหนึ่ง

